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ยกเลิกสัญญาขายยาง 'ไห่หนาน' 'เกษตรฯ' เรียกค่าเสียหาย 80 ล. (11/12/2558)  

9 ธ.ค. 58 พล.อ.ฉัตรชัย สาลิกลัยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องสัญญาการซื้อ
ขายยางกับบริษัท ไห่หนาน ว่า ล่าสุด เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทางกระทรวงเกษตรฯ โดยการยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) ได้ยกเลิกสัญญาการขายยางกับบริษัท ไห่หนาน เนื่องจากบริษัทดังกล่าว ไมส่ามารถรับยางตามสัญญา ในข้อตกลง ซึ่ง
การลงนามสัญญาซื้อขายยางระหว่างกันน้ัน เกิดขึ้นระหว่าง ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) ได้มีการลง
นามสัญญาขายยางให้กับทางบริษัท ไห่หนาน ไปเมื่อ เดือน พ.ย. 2557 จ านวน 2.1 แสนตัน ซึ่งเป็นยางเก่าในสต๊อกเดมิ โดย
จะต้องรับมอบยางเดือนละไม่ต่ ากว่า 2 หมื่นตัน โดยสิ้นสดุในเดือนการรับมอบกันยายน 2558 แต่ทางไห่หนานรบัยางได้
ทั้งหมด เพียง 3 หมื่นตัน นอกจากนั้นยังมีการลงนามสัญญาอีก 1 ฉบับ ในการซื้อยางอีก 2 แสนตัน ในโครงการมลูภณักันชน 
ซึ่งสามารถรับยางได้เพียง 5 พันตนั เท่านั้น โดยสญัญาที่ 2 จะสิ้นสดุสัญญา ในเดือนพฤษภาคม2559 ส่วนยางที่เหลือน้ัน ได้
มอบหมายการยางแห่งประเทศไทย เร่งประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อตั้งคณะกรรมการระบายยางในสต๊อกท่ีเหลือ เป็น
การเร่งด่วน เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคายาง ในประเทศระยะยาวต่อไป 

ด้าน นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า เบื้องตน้ ทางบริษัท ไห่
หนาน จะต้องจ่าย ค่าปรับอย่างต่ ากว่า 80 ล้านบาท โดยมีการปรับค่าเสียหาย 6.6 เหรียญสหรัฐ/ตัน ตั้งแต่วันท่ีสิ้นสดุสญัญา 
คือ 21 ก.ย.-3 ธ.ค. ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นท้ังหมด จากการที่ไมร่ับมอบยางตามสญัญา ได้มอบหมายให้ กยท.ด าเนินการ
ฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องค่าเสยีหาย ฐานท าให้เสียโอกาสในการตกลงซือ้ขายยางท่ีราคา 63.6 บาท/ตัน ขณะนี้ราคายางตกลงมาที่ 
41 บาทเท่านั้น ส่วนยางที่อยู่ในสต๊อกสัญญาแรก 2.1 แสนตัน เหลอืยางในสต๊อก 1.7 แสนตัน สัญญาที่ 2 จ านวน 2 แสนตัน 
รับมอบไปเพียง 5 พันตัน เหลือ 195,000 ตัน ท าให้มียางในสต๊อกรวม 365,000 ตัน โดยทาง กยท.จะมีการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร เพื่อท าการแต่งตั้งคณะกรรมการระบายยาวเพื่อระบายยางพาราในสต๊อกเร็วทีสุ่ด 

"จากการตรวจสอบพบว่า เขาไม่ได้รับมอบยางตามสัญา อ้างโน้นอ้างนี้ว่ายางเก่า แต่ยางใหม่ในโครงการมูลภณัฑ์กันชน ก็
ไม่ได้รับมอบตามสัญญา เราจึงเหน็ว่าควรจะยกเลิกสัญญา ซึ่งยางที่เหลือเราก็สามารถขายได้ทันที เพราะเป็นของของเราแล้ว 
เมื่อเขาผดิสญัญาเรากด็ าเนินการได้ต่อไป จากนีไ้ป ทาง กยท.ต้องเรง่ระบายยางท่ีเหลือให้จบให้เร็ว เพื่อไม่ให้เกิดปญัหา ส่วน
ค่าเสียหายก็คงต้องฟ้องร้องค่าเสียหายค่าเสียโอกาสของเราไป" นางจินตนา กล่าว 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบริษัท ไห่หนาน ที่ไม่รับมอบยางตามสญัญา และสร้างความเสยีหาย เป็นอย่างมากนั้น จะมีการ
หารือ ใน กยท.เพื่อข้ึนบัญชีด ากับบริษัทไห่หนาน ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นเรื่องการรับมอบยาง ที่ บริษัท ไห่หนาน อ้างว่ามี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐร่วมในกระบวนการท าให้การส่งมอบยางล่าช้า กระทรวงเกษตรจะเร่งด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า (วันที่ 9 ธันวาคม 2558) 
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ดึงเงินธกส.หมื่นล้าน อุม้สวนยาง1.5พัน/ไร่ (11/12/2558)  
 

"ฉัตรชยั" เตรยีมเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า ขอกู้เงิน ธ.ก.ส. 1.3 หมื่นล้าน จ่ายสวนยาง 

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ ในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ จะเสนอ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) พจิารณาอนุมัติให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กู้เงินจาก
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อน ามาจ่ายในโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง 1,500 บาท/ไร่ ครวัเรอืนละ ไม่เกิน 15 
ไร ่

ทั้งนี้ สาเหตุที่ตอ้งกู้เงินจาก ธ.ก.ส.มาจ่ายไปก่อน เนื่องจากขณะนีย้ังไมส่ามารถจัดสรร
เงินจากกองทุนส่งออกยาง (เงินเซส) ที่ กยท. เป็นผู้ดูแลไปจ่ายให้ชาวสวนยางและ ผู้
กรีดยางได้ เนื่องจากการจัดตั้งคณะกรรมการ กยท.ยังไม่แล้วเสร็จ 

"หากกองทุนสามารถเดินหน้าท างานได้แล้ว ก็จะมีการน าเงินกองทุนมาจ่ายคืนให้ ธ.ก.ส. 
ในปีงบ 2560" พล.อ.ฉตัรชัย กล่าว 

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า ครม.ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือชาวสวน
ยาง และอนมุัติกรอบวงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท โดยผูท้ี่จะได้รับเงินช่วยเหลือจะต้องท า
สวนยางในพื้นที่ทีม่ีเอกสารสิทธิ ซึ่งครอบคลุมชาวสวนยาง 8.5 แสนครัวเรือน คนกรีด
ยาง 4 แสนคน โดยเจ้าของสวนยางจะได้รับเงนิช่วยหลือ 900 บาท/ไร่ และผู้กรีดยางจะ
ได้ 600 บาท/ไร่ 

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ (11/12/2558) 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=99458:-15-11122558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
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รมว.เกษตรฯ แจงสภาไตรภาคยีางพารา 3 ปท. ศึกษามาตรการจ ากดัส่งออก คาดแล้วเสร็จ ม.ค.
59 (11/12/2558)  
 

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคี
ยางพาราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ประเทศอินโดนีเซียว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันเรื่องความร่วมมือในการ
ก าหนดราคายางธรรมชาติ โดย ITRC จะศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการจ ากัดการส่งออก เพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายางธรรมชาติ ในปี 2559 โดยก าหนดให้ศึกษาให้เสร็จภายใน 1 เดือน หรือภายในเดือน ม.ค.
59 
 
ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกทั้ง 3 ประเทศ จะต้องจ ากัดปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติตามห้วงระยะเวลาที่ประเทศ
ทั้งสมาชิกเห็นชอบ และเห็นชอบการก่อตั้งตลาดกลางยางธรรมชาติระดับภูมิภาค เพ่ือท าหน้าที่ป้องกันความ
เสี่ยงด้านราคา และสะท้อนราคาท่ีเป็นธรรม/สร้างผลก าไรให้ผู้ผลิตยางทั้ง 3 ประเทศ ซึ่งทั้ง 3 ประเทศเห็นว่า 
จะตั้งให้เสร็จภายใน 3 เดือน ทั้งยังเรียกร้องให้ภาคเอกชนในประเทศสมาชิก ITRC รักษาระดับราคายาง
ธรรมชาติให้เป็นธรรมและมีผลก าไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ปลูกยางธรรมชาติรายเล็ก 
ขณะเดียวกัน ประเทศเวียดนามแสดงเจตนารมณ์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก ITRC ซึ่งจะท าให้เป็น 4 ประเทศ ที่มี
ผลผลิตยางธรรมชาติ รวมกันเป็นร้อยละ 74.3 ของยางธรรมชาติทั่วโลก ซึ่งจะส่งเสริมประสานงานในการ
แก้ปัญหาราคายางธรรมชาติต่อไป 
 
รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ส าหรับด้านความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติ ที่ประชุมได้
เห็นชอบที่จะใช้ยางธรรมชาติ จ านวน 300,000 ตัน ส าหรับการสร้างถนน ไม้หมอนรถไฟ ยางกันกระแทกเรือ 
และการก่อสร้างโครงสร้างข้ันพ้ืนฐาน ในปี 2559 และเห็นชอบจะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี/ความรู้ในการใช้ยาง
ธรรมชาติปรับผิวถนน และเสนอแนะแนวทางสร้างแรงจูงใจกับสาธารณชนด้วยการจัดการแข่งขัน/การ
ประกวดการประดิษฐ์สินค้าที่ใช้นวัตกรรมจากยางธรรมชาติด้วย 
 
 

 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=99473:--3----59-11122558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
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นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ยางธรรมชาติ โดยราคายางธรรมชาติจะต่ ากว่าราคาต้นทุนการ
ผลิต ถึงแม้สต็อกยางธรรมชาติ/ผลผลิตยางธรรมชาติจะลดลง ซึ่งในเดือน ก.ย.58 มีสต็อกยางธรรมชาติทั่วโลก 
2.8 ล้านตัน เทียบกับ 3.2 ล้านตัน ในปี 2557 ขณะที่ผลผลิตยางธรรมชาติจากประเทศสมาชิกสมาคมผู้ผลิต
ยางธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing Countries - ANPC) รวม 11 ประเทศ (ไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และ ปาปัวนิวกินี) คิดเป็น
ร้อยละ 92 ของการผลิตยางธรรมชาติทั่วโลก ในปีนี้ปรับลดลงเล็กน้อยจาก 10.95 ล้านตันในปี 2557 เป็น 
10.94 ล้านตันในปี 2558 เนื่องจากราคาท่ีลดลง และผู้ผลิตยางธรรมชาติหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน ราคาท่ี
ลดลงส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผู้ผลิตยางธรรมชาติ 
 
พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวเพ่ิมเติมว่า นอกจากการเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพาราแล้ว ยังได้
หารืออย่างไม่เป็นทางการกับ รมว.กิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซีย ใน 3 ประเด็นส าคัญ คือ 1.จาก
กรณีเรือบรรทุกสินค้าสัตว์น้ าสัญชาติไทย จ านวน 4 ล า ซึ่งถูกกักไว้ที่เมืองอ าบน และเบนจิน่า ตามประกาศ
ของรัฐมนตรีอินโดนีเซีย เรื่องให้เรือประมงท่ีที่น าเข้าจากต่างประเทศหยุดท าการประมง ฝ่ายไทยขอให้
ตรวจสอบโดยเร็ว หากไม่พบความผิดขอให้ปล่อยเรือกลับประเทศไทย โดยฝ่ายอินโดนีเซียยินดีให้
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประสานงานร่วมกับฝ่ายอินโดนีเซีย 
 
2. กรณีเรือประมง 124 ล า (สัญชาติอินโดนีเซีย) ที่ถูกกักไว้รอการตรวจสอบ ซึ่งเรือ 124 ล า ที่ขึ้นทะเบียนเป็น
เรือของอินโดนีเซียแต่ข้อเท็จจริงเป็นเรือของผู้ประกอบการไทยนั้น ฝ่ายอินโดนีเซียแจ้งว่าต้องการทราบข้อมูล
เรือท้ัง 124 ล า โดยฝ่ายไทยจะให้ผู้แทนเจ้าของเรือ ในนามของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลแก่
ฝ่ายอินโดนีเซียต่อไป 
 
3. การร่วมมือกันต่อต้านการท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย IUU โดยทั้งสองประเทศเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดตั้ง
คณะท างานร่วมฯ และได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซีย มาเยือน
ประเทศไทย เพ่ือจะได้ประชุมคณะท างานร่วมฯ โดยเร็วที่สุด 
 
ที่มา : ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 9 ธันวาคม 2558) 
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